



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. เผยผลผลิตข้าว 2558/59 มีปริมาณล้นตลาดโลก	เดลินิวส์
2. คอรั้มน์ การเมืองเรื่องเงินๆ: ทำไม'ราคาข้าวหอมมะลิ'ลดฮวบ !?	แนวหน้า
3. คอรั้มน์ Smart Life: ยกระดับมาตรฐานสินค้าและอาหารสู่ความยั่งยืน	ฐานเศรษฐกิจ
4. แผนปรับตัวด้านเกษตรไทย ก้าวสำคัญเพื่อความมั่นคงอาหาร	ประชาชาติธุรกิจ
5. ชง4มาตรการพาณิชย์อ้อมข้าวไร่ สกัดมันเขมรทะลักทำราคาดี	ประชาชาติธุรกิจ
6. ดึง'ชุดีมา'นั่งรมช.เกษตรฯ	โพสต์ทูเดย์
7. รมว.เกษตรฯตรวจน้ำท่วมเมืองคอน	แนวหน้า
8. คอรั้มน์ สังคม	สยามธุรกิจ
9. คลังเริ่มโอนเงินคนจนโดนตัดสิทธิ์กว่า2แสน'รายชื่อผี-สวมสิทธิ์'อื้อ	แนวหน้า
10. คอรั้มน์ ยาใหญ่การเมือง	ไทยรัฐ
11. แจกที่สปก.5หมื่นไร่กระทรวงเกษตรตั้งเป้าปี'60จัดสรรให้ผู้ยากไร้ ตั้งสหกรณ์	โพสต์ทูเดย์
12. บิ๊กฉัตรเจิมส่งออกไปบุกเกาหลี	โพสต์ทูเดย์
13. แจกสปก.777ไร่ยึดจากนายทุน มอบ'สหกรณ์กาฬสินธุ์'...	แนวหน้า
14. ภาพข่าว: ป้องกันส้มโอ	แนวหน้า
15. บิ๊กฉัตรลุยทำฝนหลวงภาคอีสาน	โพสต์ทูเดย์
16. ไทย-จีนร่วมมือพัฒนา	ข่าวสด
17. คอรั้มน์ ซีพจรอปท.	มติชน
18. ภาพข่าว: เกษตรสีเขี้ยว	บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

## เผยผลผลิตข้าว 2558/59 มีปริมาณล้นตลาดโลก

ผ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัย สำหรับอุปทานข้าวโลกในแต่ละปี เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วิชาการแพทยรอง นอกจากจะประกอบด้วยผลผลิตข้าวในปีนั้น ๆ แล้ว อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ยังรวมจำนวนสต็อกข้าวปลายปีที่ผ่านมามีด้วย ซึ่ง เกษตรศาสตร์ (มก.) และ ดร.ภูมิศักดิ์ ชาติศรี ผู้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่าในปี 2558/59 โลกมีสต็อกข้าวอยู่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย จำนวน 116.3 ล้านตัน โดยในปี 2559/60 ปรึบ ว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.6 เป็น 121.7 ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าว ล้านตัน พบว่า ปัจจุบันผลผลิตข้าวโลกล้นตลาด ดังนั้น หากรวมปริมาณการผลิตข้าวของ ส่งผลทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ โดย โลกเข้ากับจำนวนสต็อกข้าวปลายปีแล้ว จะทำให้ ปริมาณผลผลิตข้าวโลกในปี 2559/60 จำนวน ขนาดของอุปทานข้าวโลกสูงกว่าความต้องการ บริโภคอยู่มาก และสต็อกที่มีการสะสมจำนวนมาก จากด้านอุปทานจะเป็นแรงกดดันราคาข้าวใน บริโภคน้อยกว่าผลผลิตที่ได้ในปีเดียวกัน ตลาดโลกให้มีแนวโน้มลดต่ำลง.

# ทำไม'ราคาข้าวหอมมะลิ'ลดฮวบ !?



บทความชุดนี้เป็นงานจากการสรุปของดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการจาก TDRi ท่านได้กรุณาเขียนเอาไว้อธิบายถึงสาเหตุการที่ "ข้าวหอมมะลิ" ราคาตก

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปกติแล้ว ข้าวที่ราคาตกในช่วงกลางปีนั้นไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ แต่จะเป็นข้าวเจ้า หรือข้าวหอมจังหวัดอื่นๆ ในปีนี้มีปรากฏการณ์ที่ข้าวหอมมะลิที่นับเป็นข้าวที่คุณภาพดีที่สุดของไทยกลับต้องประสบกับราคาตกต่ำ แน่แน่นอนครับ

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ให้ข้อมูลไว้ว่า...

ตั้งแต่กลางตุลาคม 2559 เป็นต้นมาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทรุดฮวบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราคาข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเก่าลดลงจาก 12,090 บาทต่อตัน ในเดือนกันยายนเหลือ 10,500 บาทต่อตัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หรือลดลง 13% เทียบกับช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนปีนี้ที่ลดลงเพียง 2%

ราคาข้าวนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 9 ปี

สาเหตุสำคัญที่ราคาข้าวเปลือกตกลงอย่างรวดเร็วเพราะราคาข้าวสารหอมมะลิส่งออกที่เป็นราคาล่วงหน้าในเดือนธันวาคม 2559 ลดฮวบมาเหลือเพียง 548 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ต่ำกว่าราคาตลาด (spot price) 720 เหรียญ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผลคือราคาขายส่งข้าวสารหอมมะลิใหม่เดือนแรกของการเก็บเกี่ยว (พฤศจิกายน 2559) เฉลี่ยหาละ 1,330 บาท เทียบกับราคาของปีที่แล้วหาละ



1,750 บาท ลดลงไป 420 บาท เป็นการลดลงแบบผิดปกติ

ทำไมราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจึงทรุดฮวบอย่างรวดเร็วทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคมก่อนอื่นขอทำความเข้าใจข้อเท็จจริง 3 เรื่องก่อน

เรื่องแรก คือ แม้จะยังไม่มีการเกี่ยวข้าวหอมในเดือนตุลาคม แต่ก็มีการซื้อขายข้าวเปลือกปีก่อนในภาคอีสานและเชียงรายแบบประปราย เพราะชาวนาบางคนที่มีข้าวเปลือกเก่าในยุ้งฉางของคนนำข้าวเปลือกออกขาย

ข้อสอง ราคาส่งออกข้าวสารหอมมะลิเป็นราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ของผู้ส่งออกข้าวไทยที่ไปเสนอขายให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ แล้วใช้เป็นฐานกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในช่วงเก็บเกี่ยว เช่นเมื่อ 28 ตุลาคม 2559 ราคาล่วงหน้าของเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 548 เหรียญสหรัฐ แปลว่าผู้ส่งออกตกลงจะส่งมอบข้าวสารหอมมะลิฤดูใหม่ให้ผู้ซื้อในเดือนธันวาคมในราคา 548 เหรียญสหรัฐ ราคานี้ไม่ใช่ราคาที่เปิดเผย แต่จะถูกเปิดเผยเมื่อผู้ซื้อต่างประเทศหันมาเจรจาซื้อข้าวจากผู้ส่งออกรายอื่นๆ

ข้อสาม ราคาล่วงหน้าเป็นตัวกำหนดราคาข้าวเปลือกในวันนี้ แปลกดีใช่ไหมครับ ราคาล่วงหน้าเป็นราคาในอนาคตที่เกิดจากการคาดคะเนของพ่อค้าข้าวและโรงสี เกี่ยวกับ

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: เสาร์ 10 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13017

Col.Inch: 96.93

Ad Value: 87,237

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 261,711

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: การเมืองเรื่องเงินๆ: ทำไมราคาข้าวหอมมะลิ'ลดฮวบ !?

อุปสงค์(ความต้องการ) และอุปทาน (ผลผลิต) ของข้าวหอมมะลิ ในฤดูกาลผลิตใหม่ ถ้าพ่อค้าส่งออกคาดว่า การเก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมจะมีอุปทานน้อยขณะที่อุปสงค์เท่าเดิม ราคาล่วงหน้าก็จะสูงขึ้นเพราะเขาจะรีบสั่งซื้อข้าวเปลือกก่อนที่ ราคาจะสูงขึ้น หลังจากนั้นถ้ามีพ่อค้าส่งออกคนอื่นเริ่มสั่งซื้อมากขึ้น โรงสีและพ่อค้าท้องถิ่นก็จะรีบกว้านซื้อข้าวเปลือกเก่าที่มีอยู่ในตลาดมาส่งให้พ่อค้าส่งออก เพราะข้าวเปลือกเก่าและข้าวใหม่ ต่างก็ทดแทนกันได้

ฉะนั้นราคาล่วงหน้าจึงกำหนดราคาข้าววันนั้นตามกลไก การเก็งกำไรในตลาด

ทำไมราคาล่วงหน้าข้าวหอมมะลิจึงทรุดฮวบ

ที่นี้ก็ถึงเวลาตอบคำถามว่า ทำไมราคาล่วงหน้าของข้าวหอมมะลิจึงทรุดฮวบ คำตอบง่าย ๆ คือพ่อค้าส่วนใหญ่คิดว่าหลังเก็บเกี่ยวเราจะมียุทธศาสตร์จำนวนมหาศาลขณะที่ความต้องการซื้อมีเท่าเดิมหรืออาจลดน้อยลงกว่าปีก่อน นี่คือผลของการเก็งกำไรของพ่อค้า ใครเก็งถูก(คือ เก็งว่าราคาตลาดเดือนธันวาคมจะต่ำกว่าราคาขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคม) ก็รวย ใครเก็งผิดก็ขาดทุน เป็นเรื่องปกติของพ่อค้า เพราะกำไรของพ่อค้าข้าวส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการเก็งกำไร

ปีนี้อุปทานข้าวหอมมะลิน่าจะมีมากผิดปกติจาก 3 แหล่ง แหล่งแรกคือปริมาณผลผลิตที่กำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวในขณะนี้จนถึงเดือนธันวาคม จะมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก เพราะปีนี้ฝนในภาคอีสานดีมากผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

แหล่งที่สองคือข้าวเปลือกที่ค้างอยู่ในสต็อกของโรงสีพ่อค้าส่งออก และพ่อค้าบางรายที่ได้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยในการซื้อข้าวเปลือกเข้าเก็บในสต็อกตั้งแต่ต้นปี 2559

สาเหตุที่พ่อค้าข้าวตื่นตกใจเกิดจากการที่พ่อค้าบางคนที่ออกสำรวจตลาดพบว่าปีนี้ผลผลิตจะมีมากกว่าปกติ บวกกับอาจมีข้อมูลว่ายังมีข้าวเปลือกเก่าในสต็อกของโรงสีจำนวนมาก

รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีจึงเป็นห่วงเป็นใยชาวนา แต่เราก็ควรเข้าใจว่าราคาที่ลดลงนี้เกิดจากผลพวงของการเก็งกำไรของพ่อค้าในตลาด ถ้าพึ่งแพะเพียงไม่กี่ตัวไม่สามารถสร้างสถานการณ์นี้ได้

เราได้บทเรียนอะไรบ้างจากความผันผวนของราคาข้าวหอมมะลิครั้งนี้

บทเรียนแรก การที่พ่อค้าบางคนไปเสนอขายข้าวในราคาต่ำเกิดจากระบวนการเก็งกำไรซึ่งเป็นเรื่องปกติของกลไกตลาด ไม่น่าจะเกิดจากปัจจัยการเมือง จริงอยู่พ่อค้าบางคนที่ไม่เสนอขายข้าวราคาต่ำ อาจจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นหัวหน้านักการเมือง แต่คงไม่มีพ่อค้าคนใดเสี่ยงล้มละลายโดยตั้งใจขายข้าวจำนวนมากๆ ในราคาต่ำ เพราะถ้าราคาตลาดตอนเก็บเกี่ยว

สูงกว่าราคาขายล่วงหน้า เขาก็จะขาดทุนหนัก<sup>3</sup> เมื่อเป็นเรื่องของกลไกตลาดการใช้อำนาจรัฐเข้าไปตรวจโรงสีจึงไม่เหมาะสม ถ้าโรงสีจำนวนมากเกิดความกลัว ไม่กล้าซื้อข้าวในราคาต่ำ แต่ตัดสินใจหยุดซื้อพร้อมๆ กัน ชาวนาจะเดือดร้อนมากขึ้น ราคาจะยิ่งตกลงไปอีก สู้ปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด เมื่อราคาถูกลงโรงสีและพ่อค้าจะมีแรงจูงใจซื้อเพิ่มขึ้น เพราะมีโอกาสทำกำไรได้ราคาก็จะค่อยๆ ยกตัวขึ้น ส่วนการช่วยชาวนาที่ขายข้าวได้ราคาต่ำโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุด เพราะทำให้ชาวนาไม่ขาดทุนและไม่บิดเบือนราคาตลาด

บทเรียนที่สองคือ ตลาดข้าวไทยมีปัญหาด้านข่าวสาร ข้อมูลในตลาดข้าวที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ราคาซื้อขายล่วงหน้า (ที่สมาคมการค้าต่างๆ ไม่เคยจัดทำอย่างเป็นทางการเพราะเป็นราคาจากผู้ส่งออกไทยแต่ละคนไปตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศ) ปริมาณสต็อกข้าวในคลังเอกชนและรัฐบาล ปริมาณความต้องการของตลาดและการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของหน่วยงานรัฐที่ยังขาดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังไม่มีกรมพยากรณ์ผลผลิตข้าวแยกตามชนิดข้าว (ข้าวเจ้าข้าวข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว)

การไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือทำให้วงการค้าเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องเก็งกำไร พ่อค้ารายใหญ่ที่มีเงินทุนมีเครือข่ายใหญ่มีเส้นสายก็จะได้เปรียบคนอื่น ๆ หน้าที่สำคัญของรัฐคือ การลงทุนพัฒนาระบบการพยากรณ์ผลผลิตและสต็อกข้าวให้น่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ตลาดมีข้อมูลถูกต้องลดความผันผวนจากการเก็งกำไรแบบตื่นตกใจและทำให้พ่อค้ารายเล็กมีข้อมูลใกล้เคียงรายใหญ่

แนวทางการพัฒนาการพยากรณ์จะต้องมีการระดมความร่วมมือของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศที่มีภาพถ่ายดาวเทียม แต่ภาพถ่ายบอกไม่ได้ว่าต้นข้าวเป็นข้าวชนิดใด

จึงต้องมีการลงทุนสำรวจภาคพื้นดินที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ถ้าพึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีทรัพยากรคนและเงินไม่พอ ต้องอาศัยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรนอกจากนั้น ยังต้องพึ่งอาจารย์ด้านเกษตรนักเศรษฐศาสตร์รวมทั้งข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยากระบวนการพัฒนาการพยากรณ์ผลผลิตสต็อกข้าวและอุปสงค์คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี จึงจะอยู่ตัวครับ

- ขอขอบคุณบทวิเคราะห์โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร มา ณ ที่นี้ครับ

# ยกระดับมาตรฐาน

## สินค้าเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน



**พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในทุกมิติของการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน**

"โลกใบนี้ ไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ไม่ได้มีเพียงมุมเดียว และไม่ได้มีแค่ 2 สี ขาวกับดำ แต่ยังมีสีเทาอ่อนเทาเข้ม สีค้ำสลับขาว เช่นเดียวกับกับสินค้าเกษตร ไม่ได้มีเพียง สินค้าเกษตรอินทรีย์กับสินค้าเกษตรเคมีเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าเกษตรใช้สารเคมีแต่ปลอดภัย สินค้าเกษตรธรรมชาติ หรืออื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ในทุกจุดจนเกิดความเข้าใจ ก่อเกิดเป็นแนวทางในการเผชิญปัญหาใหม่ๆ สังคม

ประสบการณ์และยกระดับมาตรฐานทางความคิดเพื่อนำไปปรับใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ" แนวความคิดที่เป็นดั่งเข็มทิศในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ จาก**เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ "คุณคุณเดือน ศตะนาวิน"**

คุณคุณเดือน ศตะนาวิน ฉายภาพประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและเส้นทางอันเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทยว่า หลังจากจบการศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มเข้าทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบงานด้านนโยบายและวางแผน ซึมซับและเรียนรู้กับงานด้านการเกษตรในหลากหลายมิติ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการงานเจรจาและติดต่อกับต่างประเทศ เรียนรู้ความเคลื่อนไหวของสังคมโลก จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ อาทิ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การจัดตั้งกองทุนวิจัยการเกษตร จนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงโอกาสในการแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในเวทีสากล พร้อมด้วยมาตรฐานและความปลอดภัย จึงได้จัดตั้ง **สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

"เราตามรอยพ่อ" เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เล่าต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ 14 ปีของการดำเนินงานที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารและบุคลากร นำมาแนวพระราชดำริสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการงานที่ยึดเอา **"ความเพียร"** เป็นที่ตั้ง พระองค์ทรงเป็นต้นแบบและให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรของประเทศไทยในทุกด้าน ทรงคิดค้น วิจัย และพระราชทานแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนหรือทฤษฎีใหม่ รวมทั้งแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดไปสู่มาตรฐานทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญ ซึ่งการอุทิศตนในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประเทศนั้นไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงคือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำเนินงานหลักในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับหลักสากล การจัดทำต้นแบบด้านมาตรฐานหรือโมเดล หลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: Weekender/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 11 - พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3217

หน้า: 29(กลาง)

Col.Inch: 174

Ad Value: 217,500

PRValue (x3): 652,500

คลิป: ๗๗

คอลัมน์: Smart Life: ยกกระดับมาตรฐานสินค้าและอาหารสู่ความยั่งยืน



# ดูงเดือน ศศ-นาวัน



เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-161211022113 (10 ธ.ค. 59/07:27)

หน้า: 2/4

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพามุขเก่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์. 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsalert.net

งานของ มกอช.นั้น คือ  
ความท้าทาย เพราะ  
มาตรฐานของโลกเกิด  
การเปลี่ยนแปลงอยู่  
ตลอดเวลา เปรียบได้  
ว่ามาตรฐานเป็นถึง  
“NEVER ENDING  
STORY” ที่เราต้อง  
พร้อมเรียนรู้ในทุก  
ลมหายใจ



พร้อมทั้งรับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบ  
มาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการ  
ประสานงาน กำหนดทำของประเทศและเจรจาด้านการ  
มาตรฐาน และเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและ  
มาตรการไม่ใช่ภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร  
ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค พหุภาคี และองค์การมาตรฐาน  
ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่าง  
ประเทศ อย่างเช่นล่าสุด ที่ มกอช.ได้สร้างความร่วมมือ  
กับทาง สปป.ลาว ในการเข้าไปพัฒนาและเสริมองค์ความรู้  
ด้านถั่วลิสง เช่นเดียวกันกับประเทศกัมพูชาที่อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาลงนาม MOU เพื่อให้ มกอช.เป็นที่ปรึกษา

## ให้กับหน่วยงานรับรองระบบของกัมพูชา ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

อย่างไรก็ดีเราพร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในด้านการเตือนภัยด้วยการจัดทำ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ ACFS Early Warning" ที่ มกอช.จะรวบรวมความเคลื่อนไหวของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในเวทีสากล และกฎระเบียบใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบให้เท่าทัน

ต่อเหตุการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และในปีหน้าเราพร้อมพัฒนาและจัดทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่งทางสำนักงานฯมองว่าการนำนวัตกรรมเข้าไปสู่การรับรู้ของภาคการเกษตรเป็นการยกระดับการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เป็นการกระจายองค์ความรู้และวางรากแก้วในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี โดยมีนัยสำคัญสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อย่างบูรณาการ

นอกจากนั้น มกอช.ยังสนับสนุนการส่งเสริม เผยแพร่ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา อาทิล่าสุด ทาง มกอช. ได้เตรียมยกระดับการผลิตฟาร์มจิ้งหรีดในประเทศไทยที่เป็นสินค้าใหม่ กำลังได้รับความนิยมนับกับกลุ่มเกษตรกรชาวไทย โดยยกร่างมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคืออย่างก้าวที่สำคัญทั้งในแง่ของการดำเนินงานและแผนการพัฒนาของ มกอช. ในการ "เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล"

"งานของ มกอช.นั้น คือความท้าทาย เพราะมาตรฐานของโลกเกิดการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เปรียบได้ว่ามาตรฐานเป็นคั้ง "Never Ending Story" ที่เราต้องพร้อมเรียนรู้ในทุกลมหายใจ ทำหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัวผสมผสานกับการทำงานเชิงรุกในการเผชิญกับปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพลังทางความคิดที่สำคัญในการก้าวเดิน พร้อมทั้งน้อมนำและรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ"

ในปีนี้เป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สิ่งที่เราจะทำให้พระองค์ท่านได้ดีที่สุดคือ ทำดีเพื่อพ่อ เพราะถ้าพระองค์เห็นทุกๆ คน รักเกษตรกร รักประเทศไทย เหมือนพระองค์และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้วงการสินค้าเกษตรและอาหารไทยก้าวหน้าอย่างมีมาตรฐาน นั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านมีความสุขที่สุด นี่คือนั่งพลังและก้าวที่สำคัญของการร่วมกันทำดีเพื่อพ่อต่อไป "คุณครูเดือน ศตะนาวิน"





## แผนปรับตัวด้านเกษตรไทย ก้าวสำคัญเพื่อความมั่นคงอาหาร

**“วิ**ถีเกษตรต้องเปลี่ยนแปลง ตามภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป” หัวข้อหลักปี 2559 ปีแห่งการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ นานาประเทศได้ร่วมลงนามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงมุ่งเน้นถึงอุตสาหกรรมใหญ่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะปี 2573 เป้าหมายระดับโลกต้องก้าวพ้นความหิวโหย ดังนั้น ความท้าทายของภาคการเกษตร จะสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร ?

นายจาง จิน คิม รองผู้อำนวยการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และผู้แทนประจำประเทศไทย กล่าวที่ จ.เชียงราย เนื่องในวันอาหารโลกว่า ปีนี้ FAO ได้มุ่งเน้นสาระสำคัญถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงความมั่นคงด้านอาหาร โดยการแก้ไขที่ยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้วันอาหารโลกสร้างความตระหนักรู้ให้มากที่สุด ส่วนภูมิภาคนี้ปีที่ผ่านมาได้มีการกล่าวถึงการพัฒนายั่งยืน และการยอมรับเรื่องอนุสัญญาปารีส ส่งผลสู่ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้นำมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ในประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร

และโภชนาการ แต่นับว่าเป็นเรื่องซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างการรับรู้ภาคประชาชน ดังนั้นบทบาทการทำงานของเอฟเอโอจึงมุ่งเป้าให้ข้อมูลศึกษาวิจัยเชิงเทคนิคต่อภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด

“สำหรับผมมองว่า เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องนี้ออกมา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร การขาดแคลนอาหาร และความยากจนที่ต้องปรับตัวไปพร้อมกัน เพราะสภาพภูมิอากาศได้เชื่อมโยงอาหารและทั้งหมดต่อระบบเศรษฐกิจ การทำงานของเอฟเอโอจะให้ข้อมูลเชิงนโยบายและงานวิจัย”

ข้อมูลจากเอฟเอโอระบุว่า ในส่วนของภาคการเกษตรนั้น ได้ประมาณการอนาคตจะต้องเพิ่มการผลิตทางการเกษตร ทั้งเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ขึ้นอีกร้อยละ 60 เพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทำให้ผลผลิตของพืชหลักลดลง ค่าประมาณการชี้ว่า ผลผลิตข้าวโพดอาจลดลงร้อยละ 20-45 ข้าวสาลีลดลงร้อยละ 5-50 ข้าวลดลงร้อยละ 20-30 และถั่วเหลือง 30-60

น่าสนใจว่า ข้อเท็จจริงข้อที่ 4 ได้ประมาณการร้อยละ 25 ของผลกระทบด้านเศรษฐกิจเชิงลบเกิดจากภัยพิบัติในประเทศกำลังพัฒนาส่งผลกระทบต่อ

ต่อภาคการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ป่าไม้ และข้อเท็จจริงที่ 5 บอกว่า เกือบ 2 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคเกษตร เกิดจากการทำปศุสัตว์ ได้ปล่อยก๊าซมีเทนร้อยละ 78 ของภาคการเกษตร

ก่อนหน้านี้ นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้กล่าวว่า สศก. ได้รับความเห็นชอบในการลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ซึ่งดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยโครงการครอบคลุมผลผลิต 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.เพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการการเงินในเรื่องของภูมิอากาศ 2.บูรณาการแผนด้านการปรับตัวภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ในแผนการปรับตัวแห่งชาติ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการปรับตัวในภาคเกษตร และ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่แผนการปรับตัวภาคเกษตร

# ชง4มาตรการพาณิชย์อู่ข้าวไร่ สกัดมันเขมรทะลักทำราคาดี

ชง 4 มาตรการเสนอ “อภิรติ” สกัด  
ปัญหาราคาหัวมันตกต่ำ ก่อนซัพพลาย  
ไทย-เพื่อนบ้านทะลัก 5 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากวงการค้ามันสำปะหลัง  
เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะทำงาน  
4 สมาคมมันสำปะหลัง ประกอบด้วย  
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคม  
โรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย สมาคม  
โรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลัง  
ไทยได้หารือถึงมาตรการรับมือปัญหาราคา  
ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2559/2560 โดยนำ  
ข้อสรุปที่ได้เข้าพบนางอภิรติ ตันตราภรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2559 เท่าที่ทราบเรื่องนี้  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมัน  
สำปะหลัง (นบมส.) แล้ว แจงว่ามาตรการ  
จะออกเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ทันกับการเก็บ  
เกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะออกมากที่สุดช่วงเดือน  
ธันวาคม 2559-เมษายน 2560 สัดส่วน  
70% หรือปริมาณ 21 ล้านตัน

โดยสรุปว่า 1) ขีดราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพรซ์)  
หัวมันสดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาไม่ต่ำ  
กว่าต้นทุนการผลิตที่คำนวณโดยสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 2) หากราคา  
หัวมันสำปะหลังต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกร  
เมื่อไร รัฐบาลต้องตั้งซัพพลายออกจาก  
ตลาด โดยการจัดวงเงินสินเชื่อ พร้อม  
ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อ  
เพราะถ้าซื้อหัวมันสำปะหลัง 1 ล้านตัน  
จะใช้งบประมาณไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับรัฐบาล  
และเครดิตของผู้ประกอบการแต่ละราย  
3) ควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวดจาก  
ชายแดน เพื่อไม่ให้มีผลผลิตมันล้นออกมา  
4) ควบคุมการส่งออก โดยการเช็คสต็อก  
ผู้ส่งออก เช่น สต็อก 1 ส่วน ส่งออกได้ 1  
หรือ 1.5 หรือ 2 ส่วน หรือให้แสดงหลัก

ฐานการส่งออกมันไทยก่อนแล้วจึงค่อยรับ  
โควตานำมันกัมพูชาเข้ามา เป็นต้น

“ถ้าควบคุมตามมาตรการที่เสนอ โดย  
เฉพาะการส่งออกจะทำให้ราคาไม่ลง แต่  
หากไม่ทำอะไรเลยราคาจะลง เพราะปีนี้  
มันสำปะหลังจากกัมพูชาเข้ามาแน่ คาดว่า  
จะมีปริมาณ 5 ล้านตันมันเส้น หรือคิด  
เป็น 10 ล้านตันมันสด มากกว่าปีที่ผ่านมา  
ซึ่งมีเพียง 3-4 ล้านตัน เพราะปีนี้กัมพูชา  
ไม่แล้งแล้ว และตอนนี้มันสำปะหลัง และ  
บริหารจัดการเป็นพืชเศรษฐกิจหลักราคา  
ดีทำให้เกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้น ขณะ  
ที่ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ ตลาดจีน  
มีการนำเข้ามันเส้นจากไทยปีละ 6 ล้าน  
ตัน เพื่อไปผลิตแอลกอฮอล์ ได้มันโยบาย  
ระบายสต็อกข้าวโพดที่มีปริมาณสูงถึง 250  
ล้านตัน ซึ่งถือว่าเก็บไว้สูงมากหากเทียบกับ  
ปกติจะอยู่ที่ไม่เกิน 100 ล้านตัน”

แหล่งข่าวกล่าวว่า ราคามันเส้นไทยจะ  
สามารถแข่งขันกับข้าวโพดได้ หากรัฐบาล  
ดูแลราคามันเส้นส่งออกให้อยู่ที่ตันละ  
1,400-1,500 หยวน หรือคิดเป็นราคา  
เอฟ.โอ.บี.ไม่น่าต่ำกว่า 170 เหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นมันสด กก.ละ 1.90 บาท คิดเป็นต้น  
ทุนมันเส้น 168 เหรียญสหรัฐ ซึ่งราคานี้  
เกษตรกรพออยู่ได้ และผู้ส่งออกทำได้

“ราคามันเส้นต้องไม่เกินตันละ 1,500  
หยวน เพราะปีการผลิต 2559/2560 นี้ จีน  
เปลี่ยนนโยบายไม่ซื้อเก็บสต็อก แต่จ่ายเงิน  
อุดหนุนตรงให้เกษตรกร ตันละ 300 หยวน  
จากราคาตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลพยายาม  
พยุงราคาให้อยู่ที่ตันละ 1,400 หยวน และ  
เมื่อขนส่งจากมณฑลทางตอนเหนือ ที่เป็น  
แหล่งผลิตมาขายให้มณฑลตอนกลางของ  
ประเทศ มณฑลชานตง และเจียงซู ตันละ  
200-300 หยวน จะคิดเป็นราคาข้าวโพด  
ตันละ 1,700 หยวน จากต้นทุนเกษตรกร  
อยู่ที่ตันละ 1,600 หยวน”

## ดึง 'ชุตินา' นั่งรมช.เกษตรฯ

โพสต์ทูเดย์ - ปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 ไกลลงตัวดึงอดีตปลัดพาณิชย์นั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) นั้นได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีว่า ขอตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยหนึ่งคนเพื่อมาช่วยงาน ซึ่งไม่ได้เสนอใครเป็นตัวเลือกให้นายกฯ พิจารณาคคนที่เหมาะสมมาให้เอง

"ท่านมีข้อมูล มีเครือข่ายเยอะ ท่านจะได้เลือกคนที่เหมาะสม แม้จะเป็นเพื่อนกันก็ไม่เคยถามว่าจะเลือกใคร ก่อนจะมาเป็น รมว.พาณิชย์ ก็ไม่ทราบ เป็น รมว.เกษตรฯ ก็ไม่ทราบ ซึ่งในการปรับ ครม.ครั้งนี้ ท่านนายกฯ ไม่ได้พูดว่าใครเหนื่อยให้พักผ่อน แต่บอกว่าหากใครต้องการพักผ่อนให้มาบอกเลขาธิการนายกฯ ซึ่งพวก

ผมก็ต้องอยู่ช่วยท่านทำงานต่อจนถึงที่สุด" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้เสนอให้ น.ส.ชุตินา บุญยปกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.50 ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ฉัตรชัย เป็น รมช.พาณิชย์

ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับ ครม.เชื่อว่า จะปรับไม่มาก ไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งนายกฯ ได้พูดในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่าให้รออีก 2-3 วัน ส่วนตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้เสนอขอไปก่อนหน้านั้นนานแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เรื่อง

ปรับ ครม.เป็นอำนาจของนายกฯ ที่จะตัดสินใจ กรุณาอย่าไปถามคนอื่นเลย ส่วนงานกระทรวงยุติธรรมไม่มีอะไรน่าห่วง หรือน่าตื่นเต้นอะไร เพราะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้ว และสัปดาห์หน้าจะไปกระทรวงยุติธรรม เพื่อสอบถามว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่

นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตตนายกฯ กล่าวว่า ไม่อยากแนะนำเรื่อง การปรับ ครม.แต่อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดูผลงานทุกกระทรวง และดูความต้องการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้ว่ามีความต้องการอย่างไร ซึ่งจะได้สะท้อนไปถึง ครม.ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทย เพราะไม่อยากให้เศรษฐกิจของไทยมาซ้ำเติมประชาชน 🇹🇹

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 10 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13017

Col.Inch: 10.10

Ad Value: 9,090

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 27,270

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯตรวจน้ำท่วมเมืองคอน

## รมว.เกษตรฯตรวจน้ำท่วมเมืองคอน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายคนย์ เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต้อนรับ โดยได้มอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์ รวมทั้งให้การช่วยเหลือ ร่วมคิดแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเบื้องต้นมีหลายโครงการที่สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมระยะยาวได้ อาทิ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, โครงการขุดลอกแม่น้ำปากพนัง ความยาว 90 กม. และการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้สมบูรณ์แบบยั่งยืน



หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วิเคราะห์ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 1,620 ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2559 ★★ อย่างเข้าสู่กลางเดือนสุดท้ายของปี 2559 เกือบ 3 ปีแห่งการรัฐประหาร จนมีรัฐบาลคสช.เดินหน้าปฏิรูปประเทศ แม้จะดูยังไกลกับคำว่า “ปรองดอง” อันเป็นเป้าหมายหลักของการยึดอำนาจ แต่การทำงานของนาวาที่อับบู่ท ที่นำโดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ลือลือฉิวได้ไม่เลวเลย ★★ จากสายตาดูต่างชาติที่มองรัฐบาลปฏิวัติติดลบสุดขั้ว ถึงวันนี้ บอกได้เต็มปากว่า นายกฯ ลุงตู่ เดินอาดๆ มาดผู้นำยึดดอกได้ทั่วโลก ไม่แพ้ชาติประชาธิปไตยเต็มใบ แม้ว่าเราจะได้มาแค่เสี้ยวก็เถอะ ★★ เรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องลุ้นในปีหน้าฟ้าใหม่ หนีไม่พ้นบิกสตอรีไม่กี่เรื่อง หัวข้อใหญ่นับเบอร์วันก็คือ “ความสามัคคี” ของคนในชาติ ที่ยังไม่รู้จะเริ่มนับหนึ่งตรงไหนด้วยซ้ำ ส่วนอีกเรื่องหนีไม่พ้นเศรษฐกิจ ★★ บิกสตอรีแรก นับหนึ่งเมื่อไหร่ ค่อยมานับถอยหลัง ตอนนี้อย่างยังไม่เข้าแม้จุดสตาร์ท เรื่องถึงเส้นชัย เลยไม่ต้องพูดถึง ★★ บิกสตอรีต่อมาคือ “เศรษฐกิจ” ว่ากันตรงๆ ฉีดยาแรงๆ กันทั้งนั้น อัดฉีดฐานราก ทั้งเกษตร ทั้งคนจน ไปถึงลดหย่อนภาษีไทยเที่ยวไทย และ ซื่อปช่วยชาติ ชัดเจนคือ กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ชดเชยส่งออกที่เจอโลกป่วนทั้งเบร็กชิต ทั้งทรัมป์โนมิกส์ มาถึงมังกรพ่นไฟไม่ออก ว่ากัน 3 ยักษ์เบิ้มๆ ยูโร สหรัฐฯ จีน นับจีดีพีโหลงโจ้งก็ปาเข้าไปก่อนโลกแล้ว ★★ พูดได้เต็มปาก หมากแก่เศรษฐกิจ ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าตากรรมการสุดๆ แต่จะรอด ไม่รอด บอกตรง อยู่ที่ระบบประเทศที่ทำให้ “ราชการ” เป็นเต่า ในขณะที่โลกวิ่งอ้าว แต่เราเอาแต่อยู่อ้ายก็อย่างที่ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เคยว่าไว้ ตอนนี้ รัฐมนตรีลุยงานเอาเป็นเอาตาย แต่ราชการต้องลุยให้โลดมั่ง ★★ เป็นยั้งงั้มาหลายสิบปี นอกจากแก้ระบบที่เป็นตัวหนังสือ ก็ต้องแก้ตัวบุคคล ที่เฉื่อยและมานาน ไทยแลนด์ 4.0 จะไปได้ หรือไม่ได้ ตรงนี้คือสาเหตุใหญ่ ★★ พูดไปสองไพเบี้ย แม้จะเป็นความจริง แต่ก็ไม่มีใครจะคิดแก้จริงจัง ผากเป็นครั้งที่ร้อยแปดพันเก้า กับนายกรัฐมนตรี ขวัญใจประชาชนคนใหม่ ถ้าจะเป็นขวัญใจตลอดกาล ผ่าตัดราชการจั่งๆ ซักทีเถอะ ★★ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เห็น กรณีวัฒนธรรมกายที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ จริงๆ

ปัญหาของวัดนี้ ไม่ใช่เพิ่งเคยมี กว่าสิบปีก่อนก็ซุกค้ายจนขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ กฎหมายคน กฎหมายสงฆ์ ได้แต่ แะะ แะะ แะะ ขนาดมีหมายจับโด้งๆ ก็ยังทำอะไรไม่ได้ เนี่ย!! ถ้าเป็นคนทั่วไป ปานนี้อยู่ในคุกเรียบร้อย ☆☆ อีกซักเรื่องมัย! ที่เป็นข่าวดัง กรณีรุมตีปลุกนายพล เป็นถึงผู้บัญชาการ เนี่ย! กลางเมืองใหญ่แท้ๆ ยังปาเล่นกันได้ขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา ไม่ตายเปล่าหรือ ☆☆ เอาแค่ 2 เรื่องจากล้านๆ เรื่องในเมืองไทย แสดงถึงอิทธิพลที่ค้ำบ้านค้ำเมือง ต้นสายปลายเหตุ ปฏิเสธได้หรือ ถึงระบบและการทำงานของคนที่เรียกว่า “ราชการ” ถ้าไม่หย่อนยานกัน เรื่องแบบนี้จะมีให้เห็นกันเกร่อ ได้อย่างไร ☆☆

ไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวด้อย อาเฮีย ประเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ แจกแจงถึงตัวเลขสถานการณ์ความยากจนในประเทศที่ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนคือ มีรายได้เดือนละไม่เกิน 2,644 บาท พบว่ามี 4.85 ล้านคน จากปีที่แล้วมีถึง 7.1 ล้านคน ลดลงตั้ง 2.2 ล้านคน เอาเป็นว่าคนจนลดลงกว่า 2 ล้านคนในปีนี้ ☆☆ จะแสดงถึงผลงานของรัฐบาลว่าเจ๋งเป้งอะไรก็ตามทีเถอะ ถ้ามากกว่า 2,644 บาท มากกว่าเท่าไร เพราะตัวเลขยากจนนั้น ต่อให้มีรายได้มากขึ้นอีก 2 เท่า ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง ยิ่งถ้ามีลูก มีเมีย เป็นอันว่าจบข่าว! ☆☆ แลผมไปพบอีกว่า ประชากร 10% ที่มีรายได้สูงสุด มีสัดส่วนการถือครองรายได้มากกว่า ประชากร 10% ที่มีรายได้ต่ำสุดถึง 22 เท่า แล้วผู้มีบัญชีเงินฝาก 0.1% ของบัญชีทั้งหมด มีวงเงินฝากสูงเกือบ 50% ของเงินฝากทั้งหมด จากนั้นการถือครองที่ดินของกลุ่ม 10% ที่รวยสุด มีถึง 61.5% ส่วนประชากรอีก 90% ถือครองที่ดินเพียง 38.5% ☆☆ เหลือมล้ำแปลว่า เหลือมล้ำ! แล้วต้องเติมคำว่า “สุดๆ” ต่อท้าย โดยเฉพาะเจ้าบัญชีเงินฝาก จำนวนขี้ประติ๋ว แต่วงเงินมหากาฬ ต้องยอมรับ นี่คือการบ้านที่รัฐบาล ชูธงมาตั้งแต่ต้น รู้-เป็นงานหินแข็งโป๊ก แต่ก็ต้องทำ เพราะนี่คือแผลใหญ่ของสังคม ที่นำไปสู่การยุแหย่ ปลุกปั่นจนเกิดความแตกแยก วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ ☆☆ ก็แปลกดี “ซ้อปช่วยชาติ” แคร้รัฐบาลเอ่ยถึง ประดาห้างทั้งหลาย ออกมาขานรับ เกรียวกราว เตรียมโปรโมชันสารพัดไว้ออ แต่ “ไทยเที่ยวไทย” รัฐบาลปล่อยออกมาชุดใหญ่ ดูไม่มีหือ ไม่มีอือ จากภาคโรงแรมที่พัก จะโปรโมชัน หรือจะกระตุ้นยังไงร่วมกับภาครัฐ ☆☆ ว่ากันตามจริงมาตรการลดหย่อนภาษี “ท่องเที่ยว” ไม่เกินหมื่นห้า อาจจะไปโดนใจคนที่จะไปอยู่แล้ว ส่วนคนที่สองจิตสองใจ ก็อาจจะตัดสินใจ

ส่วนคนที่ไม่มีแผนล่วงหน้า ก็คงนอนอยู่บ้านต่อไป ❄❄ แต่ถ้าได้แรงโปรโมต แคมเปญแจกนี้ จะร่วมกับบัตรเครดิต จะร่วมกับแบงก์ หรืออะไรก็แล้ว แต่แบบนี้ มันก็ไม่แน่ ถ้าไปฯ โดนๆ คนที่ไม่คิดจะไป ก็อาจจะเปลี่ยนใจ คนไทยมันต้องมีของ “ล่อ” กันหน่อย ดูอย่างซื้อปิ้งหั้ว ซื้อครบเท่านั้น ได้ของเท่านั้น ลูกค้าบางคน ได้ของครบ แต่เงินยังไม่ครบโปร ก็ต้องลุยซื้อต่อ ❄❄ พูดถึงปัญหาโลกแตก เรื่องการศึกษาไทย ลำพังอ่านออกเขียนได้ ก็แทบจะอ้วกแตก แต่ตอนนี้มีเรื่องสอนให้คิด สอนให้ยับยั้งชั่งใจ อย่างที่เขาเรียกว่า EF หรือ Executive Functions ว่าง่ายๆ คือ “ทักษะชีวิต” ที่สังคมปั่นป่วน เด็กติดยา ติดพนัน ท้องก่อนวัย ก็เพราะเอาแต่ยึดเยียดให้อ่าน แต่ลืมเรื่องทักษะ-ว่างั้น!! ❄❄ ก่อนเปลี่ยนนักเรียน ต้องเริ่มเปลี่ยนที่ครู จากที่ปาวๆ สอน จากที่ถ่ายทอดความรู้ ต้องเปลี่ยนมาเป็น “เข้าหลอม” ทักษะ ให้เด็กคิดเป็นยับยั้งชั่งใจเป็น และสำคัญอยู่กับคนให้เป็น ❄❄ เฮ้อ!! “อิสระประชาธิปไตย” ยิ่งฟังก็ยิ่งวังเวง ที่ผ่านมา สอนกันปาวๆ ท่องๆ ผิดทั้งยวง โลกใหม่ ยุคใหม่ วิธีคิด ต้องใหม่ ได้แต่กระซิบดังๆ ถึงนายกรัฐมนตรี คัดๆ มีอาชีพมานั่งเป็นแทน ท่านองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ต้องโบกมือลาเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาไปแน่ๆ ❄❄ สีสนั้ท้ายปี ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โอลิมปิก เชิญสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ในงาน Beauty Festa 2016 กับเครื่องสำอางชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์ ลดราคาสูงสุด 80% ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 20 ธันวาคม ที่ชั้น G และชั้น M Fmi.0-2108-0888 🌐

## คลังเริ่มโอนเงินคนจน โดนตัดสิทธิ์กว่า 2 แสน รายชื่อผี-สวมสิทธิ์ อื้อ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ถึง ความคืบหน้าการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลว่า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร

ต่อ : คนจน - หน้า 11

### คนจน

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 8 ล้านราย รายละ 1,500 บาท และ 3,000 บาทแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการโอนเงินได้ครบหมดทุกคนภายในสิ้นปีนี้

ด้าน นายพรชัย ชูระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยจำนวน 8.27 ล้านรายนั้น มีผู้ผ่านคุณสมบัติการได้รับเงินช่วยเหลือ 8.04 ล้านราย ส่วนที่เหลือไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย พบว่า มีผู้มีรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี ถึง 2.4 แสนราย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มาลงทะเบียนได้เสียชีวิตไปแล้วอีกจำนวน 9,600 คน รวมทั้งเป็นบุคคลต่างด้าวและไม่พบข้อมูลอีก 400-500 คน โดยคุณสมบัติการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นคนสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อปี

ด้าน นางสาวอาริศา ธรรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้โอนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้วประมาณ 300,000 ราย ผ่านบริการกรุงไทยพร้อมเพย์ จากผู้ลงทะเบียนกับธนาคารกว่า 1.03 ล้านราย ทั้งนี้จะทยอยโอนเงินให้ในวันที่ 10 ธันวาคม ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี ธนาคารจะแบ่งเบาภาระโดยสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารแบบไม่ต้องมีเงินฝากภายในวันที่ 27 ธันวาคม และธนาคารจะโอนเงินให้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม

วันเดียวกัน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด อ.คอนจอน จ.กาฬสินธุ์ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จำนวน 74 ราย รายละ 2.5 ไร่ พร้อมทั้งที่ดินส่วนกลางเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ รวม 776 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ปี 2560 มีที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนมาได้ 1 แสนกว่าไร่ ซึ่งเบื้องต้นจะนำที่ดินที่มีความพร้อมประมาณ 5 หมื่นไร่ มาดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำกิน เช่น จ.กาญจนบุรี 1 พันกว่าไร่ เป็นที่ดินติดกับถนนใหญ่ไป อ.ไทรโยค จะเปิดลานกว้างจัดพื้นที่สวยงามด้านหน้าให้เกษตรกรมาขายสินค้าตนเองด้วย เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้เกษตรกรที่ยากไร้ ได้มีรายได้ มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งยังไม่มียุทธศาสตร์ใดเคยดำเนินการเช่นนี้มาก่อน



## ย้ำใหญ่การเมือง

●...เรื่องปรับ ครม.แทนตำแหน่งที่ว่าง “นายกฯคู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคง อุบเจียบ ช่วงนี้เลยตั้ง “ดร.วิษณุ เครืองาม” รอง นายกฯและรักษาการ รมว.ยุติธรรมดูงานไปพลางๆ ก่อนแม้ “ดร.วิษณุ” จะคุยกับปลัดกระทรวงยุติธรรม ถึงงานที่ยังค้างคาและงานเร่งด่วนไปก่อนแล้วบ้าง แต่บ่ายวันที่ 18 ธ.ค.จะขอไปคุยผู้บริหารกระทรวง อย่างเป็นทางการ ไม่รู้ว่าจะพูดคุยปัญหาพระดั่ง ยานปทุมฯด้วยรีเปล่า...● วันก่อน “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ไปเมือง ย่าโม โคราช เห็นนาข้าวหอมมะลินุ่มสัมฤทธิ์

ถูกน้ำท่วมกว่าหมื่นไร่ รถเก๋งเข้าไปเกี่ยวไม่ได้ ร้อนใจรีบสั่งให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำ ได้ 16 เครื่อง สูบทั้งวันทั้งคืน น้ำถึงลด กลับมา ถึง กทม. ยังสั่งให้ทำแผนป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่อีกเร่งเครื่องชนิด ข้าราชการต้องใส่เกียร์ เดินหน้าตาม...● นักข่าวสาวฯสภาถึงกับ สะดุ้งโหยงทันทีที่ที่นั่งลงทำธุระในห้องน้ำห้องสมุด ประจำรัฐสภา เพราะทันทีที่นั่งชักโครก สายตา ต้องปะทะกับกระดาษที่ติดประตูห้องน้ำมีข้อความ เตือนระบุ “โปรดระวังแอบถ่าย” ทำให้คนอ่าน ต้องรีบเสริ้จธุระโดยพลันหันซ้ายแลขวาแบบผวา รับผิดชอบต่อออกมาด้วยความมึนงง ขนาดสถานที่ราชการยังไม่ปลอดภัยเลยนะ...●

# แจกที่สปก.5หมื่นไร่

## กระทรวงเกษตรตั้งเป้าปี'60จัดสรรให้ผู้ยากไร้ ตั้งสหกรณ์

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” ลุยแจก ส.ป.ก. 4-01 ปี 2560 กว่า 5 หมื่นไร่ หลังใช้มาตรา 44 ยึดคืนได้ 2 แสนไร่ ตั้งสหกรณ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระทรวงตั้งเป้าหมายแจก ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรเพื่อตั้งเป็นสหกรณ์กว่า 5 หมื่นไร่ จากพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ได้ใช้มาตรา 44 ที่ยึดมาจากผู้มีอิทธิพลเกือบ 2 แสนไร่ จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 4 แสนไร่ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนปฏิรูปที่ดินกว่า 9,000 ล้านบาท เข้าดำเนินการ

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.พร้อมหนังสืออนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

“กระทรวงตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญประชาชน จึงเร่งรัดให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายซึ่งตั้งใจว่าแปลงที่ดิน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จัดให้เกษตรกรรวมตัวเป็นสหกรณ์ ปศุสัตว์และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อีกสามแปลง

คือ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครราชสีมา” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับการจัดคนเข้าทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. จะดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้เกษตรกรที่ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ได้มีโอกาสมีที่ดินทำกินโดยรวมในรูปแบบสหกรณ์ทำเกษตรแปลงใหญ่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้ Agri-map และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนจัดสรรให้เกษตรกร โดยในปี 2559 คทช.ดำเนินการใน 4 พื้นที่ ใน 4 จังหวัด คือ จ.อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และชุมพร

สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 777 ไร่ ยึดคืนจากนายทุนที่กระทำผิดกฎหมายว่านซื้อปลูกไม้ยูคาลิปตัส มอบให้เกษตรกร 90 ราย โดยจัดสรรพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่พักอาศัย เนื้อที่ 225 ไร่ ไร่ละ 2.5 ไร่ พื้นที่รวม 413 ไร่ เพื่อปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 138 ไร่ สำหรับที่ตั้งสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ และอื่นๆ

ปัจจุบัน ได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าพื้นที่แล้ว 74 ราย เป็นเกษตรกรจากป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่แฝด 17 ราย และเกษตรกรที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน 57 ราย พี

## ๗ บิ๊กฉัตรเจิม ส่งออกไก่ บุกเกาหลี

โพสต์ทูเดย์ - "บิ๊กฉัตร" เตรียมเจิมไก่ล็อตแรกวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ด้านกรมปศุสัตว์ สั่งเอกซเรย์เข้ม กั้นหวัดนกในช่วงหน้าหนาว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไทยเตรียมปล่อยคาราวานรถเนื้อไก่สดแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี หลังจากปลอดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ที่ทำเรือแหลมฉบัง ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ก่อนหน้านี้ได้ลงนามในเอ็มโอยูระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย โดยคาดว่าจะส่งออกไก่ไปเกาหลีได้ 3-4 หมื่นตัน/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปศุสัตว์ในทุกจังหวัดชายแดน ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อและเอกซเรย์สัตว์ปีกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย และคุมเข้มแนวชายแดนทั้งหมด เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ในปี 2559 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง Highly Pathogenic avian Influenza Virus บริเวณประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย และยังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในทวีปยุโรป ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น

"ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเนื่องจากขณะนี้ไทยเริ่มเข้าสู่อากาศหนาวและมีหมอก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ปีก ทำให้สัตว์อ่อนแอและภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้" นายอภัย กล่าว ๗

# แจกสปก.777ไร่ยึดจากนายทุน

## ● มอบ'สหกรณ์ภาพสินธุ์'ทำประโยชน์-ปีนี้กระจายอีก5หมื่น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปมอบหนังสืออนุญาตให้ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จ.ภาพสินธุ์ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ที่หมู่ที่ 4 ต.นาจำปา อ.คอนจาน จ.ภาพสินธุ์ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่จำนวน 777 ไร่ ยึดคืนจากนายทุนที่กระทำผิดกฎหมายว่านซื้อปลูกไม้ยูคาลิปตัส เมื่อใช้ Agri-map พบว่า ดินมีความเสื่อมโทรมจากการปลูกยูคาลิปตัส ไม่เหมาะกับการปลูกพืช เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงนำมาพัฒนา เพื่อรองรับเกษตรกร 90 ราย โดยจัดสรรพื้นที่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1.พื้นที่พักอาศัย เนื้อที่ 225 ไร่ รายละเอียด 2.5 ไร่
- 2.พื้นที่แปลงรวม เนื้อที่ 413 ไร่ สำหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
- 3.พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 138 ไร่ สำหรับที่ตั้งสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ และอื่นๆ ปัจจุบันได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าพื้นที่แล้ว 74 ราย เป็นเกษตรกรจากป่าสงวนแห่งชาติแม่แฝด 17 ราย และเกษตรกรที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน 57 ราย กระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพัฒนาพื้นที่ใช้งบประมาณรวม 36.79 ล้านบาท เช่น การถอนรากไม้ยูคาลิปตัส ปรับพื้นที่ การขุดสระ

เก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง ความจุรวม 40,000 ล้าน ลบ.ม. ถนนสายหลัก/ถนนสายรอง การขุดลอกลำห้วยตาไผ่/ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพลังงานทดแทน ร่วมกันจัดทำระบบน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่จะใช้แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri Map แล้วมาวิเคราะห์ว่า สภาพที่ดินตรงนี้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด ซึ่งที่ดินบริเวณนี้

ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดเลย แต่เหมาะกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จึงกำหนดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการปศุสัตว์ และได้มอบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งเกษตรกรในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนมาหนึ่งแสนกว่าไร่ จะนำมาดำเนินลักษณะเดียวกัน คาดว่าในปีนี้จะดำเนินการมีความพร้อมประมาณ 5 หมื่นกว่าไร่

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13019

Col.Inch: 15.35 Ad Value: 13,815

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 41,445

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ป้องกันส้มโอ



ป้องกันส้มโอ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม  
สถานการณ์น้ำใน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมสั่งการให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สวน  
ส้มโอทับทิมสยาม โดยกั้นคันน้ำรอบพื้นที่ 2,200 ไร่ ระดมเครื่องสูบน้ำ และเครื่อง  
ผลักดันน้ำ ให้เสร็จภายใน 7 วัน

## ๗ บิ๊กฉัตรลุย ทำฝนหลวง ภาคอีสาน

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” สั่งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วฝนหลวงเติมน้ำภาคอีสาน พร้อมดูแลปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ณ สนามบินฝนหลวง จ.นครสวรรค์ พร้อมขึ้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนต่างๆ โดยเฉพาะเขื่อนที่น้ำต้นทุนน้อย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร วันที่ 14-16 ธ.ค. 2559 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกได้

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมได้สั่งให้ทุกศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วงชิงสภาพอากาศที่เหมาะสมให้ขึ้นปฏิบัติการได้ทันทีทุกภาคยกเว้นภาคใต้ โดยเป้าหมายสำคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่าหลายอ่างเก็บน้ำสำคัญยังมีปริมาณน้ำน้อย เช่น เขื่อนลำตะคอง ลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ ซึ่งแต่ละเขื่อนประกาศดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ พร้อมนำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

## ไทย-จีนร่วมมือพัฒนา

น.ส.จุลเดือน ศตะนาวิณ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า รับมอบหมายจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบไบรบริ่งอิล็กทรอนิกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน กับนายเฉิน กัง รรมว.ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค

โดยลงนามระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ร่วมพัฒนาและเชื่อมโยงระบบไบรบริ่งอิล็กทรอนิกส์ของสองประเทศ เพื่อป้องกันไบรบริ่งปลอมและอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

เนื่องจากทั้งสองประเทศมีการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันปริมาณมาก โดยทั้งสองฝ่ายจะเริ่มกำหนดสินค้าเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบร่วมกัน ทดลองระบบ และเชื่อมโยงกัน เพื่อนำไปสู่การค้าไร้กระดาษในอนาคต



baannok@matichon.co.th

- ...**ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายปกครอง ชัยบุตร ชาวบ้าน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ดำเนินชีวิต พร้อมเปิดให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้
- ...**ปกรณ์ วรรณวัลลี** นายอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ **สมชาย วุฒิพิมลวิทยา** นายก อบต.โลโว ทำโครงการเทิดพระเกียรติทำดีเพื่อพ่อ หล่อเลี้ยงคนเมือง “ปลูกกล้าป่าต้นน้ำ ไร่ดี สะอาด สวยใสถวายพ่อ” นำประชาชนและชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ล่องแพเก็บขยะสองฝั่งแม่น้ำห้วยไร่ดี ปลูกต้นไม้ น้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- ...**กรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์** ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดงาน “ที่สุดของหัวใจ” ที่สวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ



**ธีรภัทร ประยูรสิทธิ**



**ชาญ พวงเพ็ชร์**

จ.ลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในงานมีการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ประกอบแสงสีเสียง ชุดเกิดได้ร่มพระบารมี, ฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ และของที่ระลึกเป็นข้าวพองเพียงที่ซื้อจากชาวนาในพื้นที่บรรจขุดมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาชมงาน

●...**ชาญ พวงเพ็ชร์** นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อม **สาคร อำภิน** นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการมีสียิดลำสนุ่น เปิดการแข่งขันเรือพายประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม ที่มีสียิดลำสนุ่น หมู่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทม.-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 13 ธันวาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4757

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 9.10

Ad Value: 8,190

PRValue (x3): 24,570

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: เกษตรสีเขียว

## เกษตรสีเขียว

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง เกษตรฯ เป็นประธาน เปิดงานเกษตรสีเขียว ตามรอยพ่อ จัดโดย องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

